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บอกความคิดเห็นของคุณ
ให้เรารู้ว่าอยากให้ปรับปรุง

ส่วนไหนในวารสารนี้ 
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ส�าหรับท่าน ที่นี่

ทางออก ทางรอด
ทางเดินใหม่

ความส�าเร็จในอดีต ไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าวันน้ี พรุ่งนี้ หรือ
วันข้างหน้า เส้นทางเดินของธุรกิจจะราบรื่น โรยด้วยกลีบกุหลาบ
เสมอไป คนที่ส�าเร็จเมื่อปีที่แล้ว มาปีนี้ล้มเหลวไม่เป็นท่าก็มีให้เห็น
อยู่บ่อยครั้ง และยิ่งในสถานการณ์ท่ี COVID-19 ยังเป็นตัวแปร
ส�าคญัท่ีท�าให้คนท้ังโลกเหมือนเดนิอยูบ่นความไม่แน่นอน ท่ีไม่รูว่้า
อนาคตต้องเจอกับการเปลีย่นแปลงอะไร ยิง่กลายเป็นโจทย์ยากที่
จะเตรียมพร้อมรับมือ

ดงันัน้ เม่ือทุกสิง่อย่างถกูขับเคลือ่นอยู่บนความไม่แน่นอน “การ
ไม่ยึดตดิ” ดเูหมอืนว่าจะเป็นค�าส�าคญัของคนท�าธรุกจิยคุนี้ไปแล้ว อาจ
เรียกได้ว่า ทางออก หรือทางรอดของธุรกิจยุคไวรัสครองโลก จ�าเป็น
ต้องสร้าง “เส้นทางเดินใหม่” เพราะถ้าวันนี้สิ่งที่ท�าอยู่ถูก COVID-19  
ดักหน้าไว้ไม่ให้เดินต่อไปได้ ก็คงมีแค่ 2 ทางเลือก คือ จะหยุด หรือ 
หาเส้นทางใหม่ที่จะไปต่อ

แต่ด้วยหัวใจและเลือดของความเป็น Startup ท่ีไม่ยอมแพ้ต่อ
อุปสรรคอะไรง่ายๆ เชื่อว่า การหาทางเดินใหม่ น่าจะเป็นสิ่งที่หลาย
คนเลอืก แน่นอนว่า การสร้างทางเดนิใหม่ให้ธรุกจิ ถ้าเริม่ต้นจากศนูย์
ในสถานการณ์แบบนี ้ความเสีย่งท่ีจะล้มเหลวคงมสีงู จะดกีว่าไหม ถ้า
ออกสตาร์ทด้วยการหยิบเอาจดุแข็งของธรุกจิเดมิมาต่อยอดเพือ่สร้าง
โอกาสใหม่ ย่อมมีแนวโน้มที่จะส�าเร็จได้มากกว่า ถ้าวันนี้คุณเริ่มเห็น
สญัญาณแล้วว่า ธรุกจิเดมิอาจสูต่้อไม่ไหว ให้คดิเดีย๋วนัน้เลยว่า จดุแข็ง
ที่สุดของคุณคืออะไร แล้วจะใช้สิ่งนั้นต่อยอดท�าอะไรอื่นได้อีกบ้าง 

หรือถ้ายังไม่รู้จะเริ่มต้นสร้างทางเดินใหม่ได้อย่างไรอีกบ้าง ลอง
ใช้กลยทุธ์ ANSOFF’S MATRIX มาช่วยไกด์ความคิดให้คุณดูก็ได้ ซึง่
เป็นแนวทางท่ีใช้ส�าหรับการขยายธุรกิจ มีด้วยกัน 4 แนวทาง คือ 
1.Market Penetration สนิค้าเดมิท�าตลาดเดมิ  2.Product Development 
สินค้าใหม่ท�าตลาดเดิม 3.Market Development สินค้าเดิมท�าตลาด
ใหม่ และ 4.Diversification สินค้าใหม่ท�าตลาดใหม่

เรยีกว่า มีหลายทางให้เลอืก แต่จะเลอืกเดนิไปทางไหน ตวัคณุเอง
เท่านั้นที่รู้ดีที่สุดว่าอะไรคือโอกาสส�าหรับคุณจริงๆ 
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ท่ีมา : https://blog.aboutamazon.co.uk/shopping-
and-entertainment/introducing-amazon-salon 

เพราะเด็กต้องการท่ีจะได้ยินการอ่านนิทาน
ให้ฟังอยู่บ่อยๆ หลายครั้งก็เป็นประโยคเดิมท่ี
ชอบแบบซ�้าๆ แต่พ่อแม่บางคนก็ไม่สามารถ
ท�าได้เท่าท่ีลูกต้องการ Naver Corp บริษัท
เทคโนโลยีช้ันน�าของเกาหลีใต้ จึงประดิษฐ์ 
Clova Lamp โคมไฟอัจฉริยะ เพื่อเข้ามาเป็น

ซาลอนยุคใหม่
เห็นสีก่อนท�า พร้อมชี้นิ้วสั่งซื้อ

สินค้าได้ทันที 

โคมไฟอัจฉรยิะ 
เพื่อนรักนักอ่านของเด็กน้อย 

แค่สวยไม่พอ ร้านท�าผมยุคนี้ต้องเพิ่ม
ประสบการณ์สุดล�้าให้ลูกค้าได้ด้วยเทคโนโลยี 
ซึ่งยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon เองไม่รอช้า ลุก
ขึ้นมาเปิด Amazon Salon ร้านท�าผมสุดคูล 
ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

โดยประสบการณ์ Wow! แรกท่ีมาร้านนี้ 
คือ ลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าสีผมท่ีอยากท�าจะ
ไม่เข้ากบัใบหน้า เพราะสามารถทดลองท�าสผีม
เสมอืนจรงิได้ก่อนล่วงหน้าและเห็นภาพได้บน
หน้าจอแท็บเล็ต โดยผ่านเทคโนโลยี AR แถม
ยังมีผูเ้ช่ียวชาญตวัเป็นๆ อย่าง Elena Lavagni 
และทีมงาน มาคอยให้ค�าปรกึษาและให้บรกิาร 

ส่วนการใช้งานไม่ได้ยุ่งยากอะไร เพียงแค่
วางหนงัสอืไว้ด้านล่างของโคมไฟ จากนัน้กดปุ่ม
อ่านหรือสั่งงานด้วยเสียง ตัวโคมไฟก็จะอ่าน
หนังสือให้ฟังทันที เบื้องต้นรองรับ 3 ภาษาคือ 
เกาหลี อังกฤษ และญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังมีการ
ให้เหรียญรางวัลในการอ่าน เพ่ือกระตุ้นให้เด็ก
อ่านหนังสือให้มากข้ึนอีกด้วย เรียกว่าเป็นมิติ
ใหม่ของการเรียนรู้เลยก็ว่าได้        

ที่มา :https://www.dezeen.com/2020/08/10/clova-lamp-naver-corp-design-technology/ 

รายละเอียดของสินค้าในเพจ Amazon.co.uk 
และท�าการสั่งซ้ือก็เป็นอันเสร็จสิ้น โดยทาง 
Amazon จะท�าการจัดส่งตรงให้ถึงบ้าน

ถอืเป็นอกีสสีนัท่ีเข้ามาเขย่าวงการดแูล และ
จัดแต่งทรงผม ท่ีวันนี้จะอยู่เฉยๆ แบบเดิม
ไม่ได้แล้ว เพราะต้องรู้จักมีลูกเล่นและความ
แปลกใหม่มาน�าเสนอให้กับผู้ใช้บริการด้วย  

เท่านั้นไม่พอ Wow! สองที่ตามมา คือทาง
ร้านยังมกีารใช้เทคโนโลยี Point-and-learn ช่วย
ให้ลกูค้าสัง่ซ้ือสนิค้าได้แค่เพียงช้ีนิว้ไปยังผลติภณัฑ์
ท่ีต้องการบนเชลฟ์ โดยตัวช้ันวางสินค้าท่ีมา
พร้อมกบัหน้าจอ จะท�าการแสดงข้อมูลท่ีเกีย่วข้อง
กับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ท้ังวิดีโอข้อมูลท่ัวไป และ
คอนเทนต์ให้ความรู้ ซึ่งเมื่อตัดสินใจได้แล้ว ก็
เพียงแค่สแกน QR Code บนชั้น เพื่อเข้าไปดู

ผู้ช่วยแบ่งเบาภาระ สวมบทเป็นนักอ่านให้แก่
บรรดาเพื่อนๆ ตัวน้อย 

โคมไฟสุดล�้านี้มาพร้อมกับเทคโนโลยี 
Computer Vision และ AI ท่ีสามารถท�าการ
เปลีย่นข้อความและรปูภาพจากหนงัสอืให้กลาย
เป็นเสยีงพดูได้ ท้ังยังมผีูช่้วยเสมือนจรงิ (Virtual 
Assistant) มาช่วยอธิบายค�าศัพท์ต่างๆ และ
ตอบค�าถามท่ีเดก็ๆ สงสยั เพือ่ช่วยในการพฒันา
ทักษะการเรียนรู้

โดยในส่วนของหลอดไฟ เป็นการใช้หลอดไฟ 
LED ซ่ึงสามารถปรับความสว่างได้ 5 ระดับ 
และมีกล้องขนาดเล็กส�าหรับใช้ตรวจจับรูปภาพ
ด้วยเทคโนโลยี Image Recognition และ
ตัวหนังสือด้วย Optical Character Recognition 
(OCR) ซึ่งหลังจากวิเคราะห์โดย AI บนคลาวด์
ของระบบแล้ว Input จากกล้องที่ได้จะถูกแปลง
ออกมาเป็นเสียงพูด
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โอกาส ความท้าทายและการก้าวข้ามวิกฤต
ของ  EVENTPOP 

ภัทรพร โพธิ์ สุ วรรณ ์

“ในวิกฤตย่อมมีโอกาส ค�าค�านี้ยังใช้ได้ดีเสมอ” 
หากวันหนึ่งงานที่ท�าอยู่จนแทบจะท�าไม่ทัน กลับเป็นศูนย์ คุณจะท�าอย่างไร? นี่คือโจทย์ที่ท้าทายของธุรกิจในช่วงวิกฤต COVID-19 

รวมถึง ภัทรพร โพธิ์สุวรรณ์ ผู้ก่อตั้ง Eventpop ธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีอัตราการเติบโตก้าวกระโดดในทุกๆ ปี แต่ในวันนี้เขาต้องดิ้นรน
เพื่อฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้ ด้วยวิธีคิดในการเดินหน้าสู่โลกใหม่ที่ไม่ยึดติดกับความส�าเร็จเดิม
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ถ้าเราหาลูกค้าที่แวลูน้อย
นั่นหมายความว่าต้องหาลูกค้า

จ�านวนมาก จึงมองไปที่
ธรุกจิเอนเตอร์เทนเมนต์ 
ซึ่งแค่งานงานเดียว
วอลุมก็เยอะมาก 

 จุดเริ่มต้นของ Eventpop บนโลก
ของอีเวนต์ออนไลน์

“ตลาดธุรกิจอีเวนต์ไม่ค่อยไฮเทคเท่าไหร่”  
ภัทรพร โพธิ์สุวรรณ์ ประธานเจ้าหน้าท่ี

บรหิารและผูร่้วมก่อตัง้บรษัิท อีเว้นท์ ป็อป จ�ากดั 
เอ่ยถึง Pain Point ของการจัดงานอีเวนต์ที่ขาด
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนบัสนนุ ซ่ึงจากการท่ีเขา
ท�า Makerspace จดัเวิร์กช็อปต่างๆ จงึพบปัญหา
ว่าไม่มรีะบบการลงทะเบียนออนไลน์ เขาซ่ึงเป็น
โปรแกรมเมอร์อยู่แล้วจึงพัฒนาระบบข้ึนมา
เพื่อใช้เอง จนกระทั่งเมื่อได้มาเจอกับอิทธิพัทธ์ 
กลุพงษ์วณชิย์ หรอืต๊อบเถ้าแก่น้อย ท่ีมองเห็นว่า 
Pain Point ของธุรกิจนี้มีความน่าสนใจเลยขอ
เป็น Angel Investor เพือ่สนบัสนนุเงนิทุนในช่วง
เริ่มต้นธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ภัทรพรจึงผันตัวเองมา
เป็นสตาร์ทอัพเต็มตัวในชื่อ Eventpop ผู้พัฒนา
แพลตฟอร์มจัดการงานอีเวนต์โดยใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการการขายบัตรออนไลน์ การจ่ายเงิน 
และการลงทะเบียนเข้างาน  

“ในช่วงแรกเราเริ่มจากธุรกิจสัมมนาก่อน
เพราะสเกลเลก็และเข้าถงึง่าย แต่สิง่ท่ีค้นพบคอื
ถ้าเราหาลูกค้าท่ีแวลูน้อย นั่นหมายความว่า
ต้องหาลูกค้าจ�านวนมาก จึงมองไปท่ีธุรกิจ
เอนเตอร์เทนเมนต์ ซึ่งแค่งานงานเดียว วอลุม 
ก็เยอะมาก นอกจากนี้ เมื่อก่อนการท�าอีเวนต์
จะอยู่บนออฟไลน์แทบท้ังหมด จะจัดอีเวนต์
แต่ละครัง้ต้องจ้างพอีาร์ ซ้ือสือ่ ท้ังๆ ท่ีทรานแซกชัน
จรงิๆ ของการจดัอีเวนต์เกดิบนออนไลน์ จงึเป็น
ความตัง้ใจว่าจะท�าให้ตลาดอเีวนต์มาอยู่บนออนไลน์
ให้ได้”  

จากวันท่ีเริ่มต้นเมื่อ 6 ปีก่อน ในตอนนี้ 
Eventpop มาไกลกว่าหมดุหมายท่ีวางไว้ ภทัรพร
บอกว่า ในปีแรก Eventpop มีรายได้ประมาณ 
30 ล้านบาท ในช่วง 2-3 ปีแรกมีการเติบโต
กว่า 10 เท่า และเติบโตมากข้ึนในทุกๆ ปี 
ในขณะเดียวกันการบริการก็เริ่มมีการขยาย
โซลูชันมากข้ึน ไม่ใช่แค่ระบบการจองบัตร 

การจ่ายเงิน แต่ครอบคลุมเกือบท้ังหมดของ
กระบวนการจดังาน ไม่ว่าจะเป็นการท�าการตลาด 
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ระบบภายในงาน
ซ่ึงจะมีหลายรูปแบบ และท่ีส�าคัญท่ีเป็นจุดเด่น
ของ Eventpop นั่นคือ การช�าระเงินภายในงาน
ท่ีเป็น Cashless

 ธุรกจิใหม่ทีไ่ม่ยึดตดิกบัความส�าเรจ็เดมิ
เมื่อธุรกิจก�าลังไปได้ดี มีการเติบโตสูง กลับ

ต้องมาเจอกับ COVID-19 ท�าให้ Eventpop 
ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเดิน
ต่อไปข้างหน้ายากล�าบากเพราะไม่มีงานอีเวนต์
เกดิข้ึนเลย ภทัรพรจงึต้องสร้างเส้นทางเดนิใหม่ 
เพื่อสร้างโอกาสรอดให้ธุรกิจ   

ภัทรพรเล่าให้ฟังว่าหลังจากมีประกาศการ
ล็อกดาวน์งานอีเวนต์ท้ังหมดก็ถูกยกเลิกร้อย
เปอร์เซ็นต์เม่ือเดือนเมษายนปีท่ีผ่านมา เขา
เลือกท่ีจะปรับตัวขนานใหญ่แทนการหยุดธุรกิจ 
โดยพลิกเอาจุดแข็งของ Eventpop นั่นคือ
เทคโนโลยีท่ีดีมีความยืดหยุ่นสามารถปรับท�า
อะไรได้หลากหลาย มาท�าระบบอี-คอมเมิร์ซ 

บนเว็บไซต์ เปลี่ยนจากการขายตั๋วงานอีเวนต์
มาสู่การขายสินค้าอ่ืน โดยน�าเสนอไอเดียนี้
กับ Penguin Eat Shabu ท่ีก�าลังมียอดขาย
ถล่มทลายจากการแถมหม้อแต่มีปัญหาระบบ
การจัดการ ด้วยการเข้าไปสนับสนุนระบบการ
ขายสินค้าท่ีสามารถรองรับลูกค้าท่ีเข้ามาสั่งซ้ือ
สนิค้าจ�านวนมากและสามารถเห็นจ�านวนคนสัง่ซ้ือ
ได้แบบเรียลไทม์  

ความส�าเร็จนี่เองท่ีท�าให้เกิดการต่อยอด
ตามมา และเขารู้แล้วว่า Eventpop ไม่จ�าเป็น
ต้องท�าอีเวนต์เพยีงอย่างเดยีว  การท�าอี-คอมเมร์ิซ
อย่างจริงจังจึงเกิดขึ้นด้วยการจับมือกับ Omise 
ผู้ให้บริการระบบรับช�าระเงิน (Payment Gateway) 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศ
ญ่ีปุ่น ด้วยการเปิดตัวแพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซ  
esimo.co ท่ีช่วยผู้ประกอบการท้ังรายใหญ่
และรายย่อยสามารถเปิดร้านออนไลน์ของตวัเอง
ได้ง่ายๆ ให้สามารถจัดการทุกส่วนของการ
จ�าหน่ายสินค้าออนไลน์ได้เอง ตั้งแต่สร้างหน้า
เว็บไซต์ บริหารการขาย และการโปรโมตธุรกิจ 
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มากกว่านั้น ภัทรพรยังเบนเข็มมาท�า Virtual 
ซ่ึงต้องยอมรับว่าการจัดงานอีเวนต์แบบออนไลน์
ในช่วงเวลาของการแพร่ระบาด COVID-19 นั้น
เป็นทางรอดทางหนึ่ง โดย Eventpop จะท�า 
2 ลักษณะ คือ Virtual Run และ Virtual Event 

“การท�า Virtual Run ก�าลงัได้รบัความสนใจ
ในส่วนนี้จึงไปได้ดี แต่ถ้าเป็น Virtual Event 
อาจจะได้แค่บางกลุ่ม เช่น  Virtual Conference 
ถ้าเป็นรปูแบบอ่ืนๆ อย่างงานเอกซ์โป เอ็กซิบิช่ัน 
ซ่ึงมีหลายคนพยายามสร้างประสบการณ์การ
ชมงานออนไลน์ให้กับผู ้ชมงานอาจจะยาก 
นอกจากน้ี ต้องดูต้นทุนและผลตอบแทน
ด้วยว่าคุ้มท่ีจะลงทุนหรือเปล่า ซ่ึงตอนนี้เรา
มองว่า Virtual Event ท่ีตอบโจทย์มากท่ีสุดคือ
งานท่ีเป็นการประชุม การสื่อสารเรื่องคอนเทนต์
ออกไป เลยพยายามโฟกัสเครื่องมือท่ีท�าให้งาน
ตรงนี้ง่ายข้ึน คือท�าให้ผู ้เข้าร่วมงานได้รับ
ประสบการณ์ท่ีเรยีบง่ายเข้าถงึง่ายท่ีสดุ ใครก็ได้
ท่ีซ้ือบัตรหรือลงทะเบียนมาสามารถกดปุ่มเดียว
แล้วเข้ามาได้เลย”

ภัทรพรยอมรับว่า เขาโชคดีท่ีไม่ยึดติดกับ
ความส�าเร็จแบบเดิมในอดีต และมีการปรับตัว
ให้เข้าสถานการณ์ มองหาโอกาสใหม่ๆ อย่าง
รวดเร็วตั้งแต่การระบาด COVID-19 ในครั้งแรก 
ดงันัน้ แม้จะมกีารระบาดในระลอกท่ี 2 เม่ือปลายปี 
จนมาถึงระลอกท่ี 3 ในเวลานี้ก็ท�าให้เขาสามารถ
ประคับประคองธุรกิจผ่านพ้นไป แน่นอนว่า
แม้จะไม่ใช่ตัวเลขการเติบโตเช่นเดิม แต่การ

ปรับตัวสู้ไม่ยอมแพ้ในครั้งนี้ก็ท�าให้เขาได้มีธุรกิจ
ใหม่เกิดข้ึนมาซ่ึงเช่ือว่าท�าให้ Eventpop อยู่
ในจุดท่ีดีกว่าเดิม 

 ความเปลี่ยนแปลงท�าให้เกิดโอกาส  
“COVID-19 รอบแรกทุกคนอยู่ในโหมด

ดิ้นรนเอาตัวรอด พอมาในตอนนี้ทุกคนพยายาม
อยู่ในโหมดท่ีไม่ให้ตัวเองเจ็บตัวมาก Eventpop 
ก็เช่นเดียวกัน เราพยายามตัดสินใจให้ชัดเจน
ข้ึนแล้วดูทิศทางตลาดให้ดีข้ึน สิ่งพวกนี้เป็น
ประสบการณ์ท่ีสอนให้เราต้องพยายามตอบโจทย์
ตลาดด้วยแวลูจริงๆ แทนท่ีจะมองหาโอกาส
ไปเรื่อยๆ” 

ภัทรพรพูดถึงบทเรียนทางธุรกิจท่ีได้จาก 
COVID-19 ซ่ึงในฐานะนายกสมาคมการค้า
สตาร์ทอัพไทย (Thai Startup Trade Association) 
เขาบอกต่อไปด้วยว่าสตาร์ทอัพไทยได้รับ
ผลกระทบอย่างมาก โดยเฉพาะสตาร์ทอัพ
ท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียว หลายคนปรับตัวได้
ขณะท่ีหลายคนหันไปท�าอย่างอ่ืนแทน ซ่ึงข้อดี
ของสตาร์ทอัพคือมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความ
สามารถกับมีทีมท่ีแข็งแกร่ง จึงท�าให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนตัวเองได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงสถานการณ์ 
COVID-19 จะเป ็นบทเรียนท่ีดี  และท�าให ้
สตาร์ทอัพไทยแข็งแรงข้ึน

ในท้ายนี ้ภทัรพรได้ให้ค�าแนะน�าต่อคนรุน่ใหม่
ท่ีอยากจะท�าธุรกิจสตาร์ทอัพของตัวเองว่า จริงๆ 
แล้ว COVID-19 ท�าให้เห็นโอกาสในการท�า

COVID-19 รอบแรกทุกคนอยูใ่นโหมดด้ินรนเอาตัวรอด พอมาในตอนน้ี

ทุกคนพยายามอยู่ในโหมดที่ไม่ให้ตัวเองเจ็บตัวมาก 
Eventpop ก็เช่นเดียวกัน

ธุรกิจมากมาย ทุกอย่างท่ีเกี่ยวกับดิจิทัลเติบโต
ค่อนข้างมาก พฤตกิรรมผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงไป 
เมือ่สงัคมเปลีย่นแปลง ย่อมมีโอกาสมากกว่าเดมิ 
ฉะนั้น อยู่ท่ีว่าสามารถมองหาโอกาสทางธุรกิจ
ได้หรอืไม่ และต้องท�าธรุกจิสตาร์ทอัพท่ีตอบโจทย์
ความต้องการของตลาดจริงๆ 

ส�าหรับกองทุนพัฒนาผู ้ประกอบการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund 
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวตักรรม ซ่ึงเป็นแหล่งเงนิทุนให้กบัสตาร์ทอัพ
ท่ีก�าลังเร่ิมต้น โดยเฉพาะเยาวชนท่ีมีแนวคิด
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีน่าสนใจแต่ขาด
เงินทุนสนับสนุน จึงเป็นแนวคิดท่ีดีท่ีจะท�าให้
เกดิสตาร์ทอพั และสามารถเตบิโตข้ึนเป็นสตาร์ทอพั
ท่ีมีศักยภาพได้ในอนาคต 
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โดยรปูแบบธรุกจิของการท�า Recommerce นัน้ 
สามารถท�าได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือ
มาขายไประหว่างกันเองแบบดั้งเดิมในลักษณะ

ต่อกลบัมาได้รบัความนยิมมากขึน้ โดย thredUP
ตลาดมือสองออนไลน ์ที่ ใหญ ่ที่สุดในโลก 
ช้ีให้เห็นว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของผู ้หญิงซ้ือ
หรือเปิดใจให้กบัของมือสองมากข้ึน ซ่ึงมสีาวๆ 
ถงึ 62 ล้านคนท่ีซ้ือสินค้ามือสองในปี พ.ศ.2562 
เพิ่มข้ึนจาก 56 ล้านคนในปี พ.ศ.2561 

ย่ิงไปกว่านั้นเทรนด์ของการรักษ์โลก ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม และการค�านึงในเรื่องของความ
ย่ังยืนของผู้บริโภคยุคใหม่ บวกกับการแค่อยาก
ใช้แต่ไม่อยากเป็นเจ้าของ เป็นอีกปัจจัยส�าคัญ
ท่ีท�าให้การหมุนเวียนของกันใช้เช่นนี้ กลายเป็น
อีกทางเลือกท่ีพลิกกลับมาแรงในปัจจุบัน  

Gen Z กลุ่มขับเคล่ือนแห่ง
Recommerce

ถ้าถามว่าแล้วต้องจับคนกลุ่มไหน? ถึงจะ
ตอบโจทย์ ค�าตอบท่ีได้คงหนีไม่พ้นเหล่าคน 
Gen Z นั่นก็เพราะ 80 เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้รู้สึก
กระอักกระอ่วนใจหรือรู ้สึกเขินอายในการใช้
สินค้าแฟช่ันมือสอง อีกท้ัง 90 เปอร์เซ็นต์ยังมี
หรือเลือกท่ีจะซ้ือสินค้ามือสองในช่วงท่ีมีภาวะ
ทางการเงินตกอยู่ในช่วงคับขันอีกด้วย 

นอกจากนี ้หากมองในภาพรวม การซ้ือของ
มือสองจะกลายเป็น Top of Mind ของนักช้อป
ท้ังหลายในอีก 5 ปีข้างหน้า ซ่ึงทาง GlobalData 
มีการคาดการณ์ว่า ตลาดมือสองจะมีมูลค่าสูง
ถึง 64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี พ.ศ.2567
เติบโตจาก 28 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 
พ.ศ.2562 

จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค
ท่ีเปิดใจกับการใช้ของไม่ใหม่ ไม่ใช่มือหนึ่ง
มากข้ึนนัน้ เท่ากบัเป็นโอกาสให้กบั Startup ท่ีจะ
คดิหาโซลชัูนใหม่ๆ เพือ่ท่ีจะมาตอบโจทย์เทรนด์
ท่ีเกดิขึน้นี้ได้ ใครคดิได้ก่อน ย่อมได้เปรยีบ เพราะ
เชื่อว่าโลกของ Recommerce จะใหญ่ข้ึนเรื่อยๆ 
หากใครพลาดหรือมองข้ามไป อาจเสียโอกาส
ครั้งใหญ่ไปอย่างน่าเสียดาย  

ของออฟไลน์ ขยายมาสู่การขายผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย การรับฝากขาย
สินค้าผ่านตัวกลาง เช่น เว็บไซต์ต่างๆ พร้อม
การคิดค่าธรรมเนียม การปล่อยสินค้าให้เช่า 
เปิดบรกิารสมคัรสมาชิก (Subscription) ไปจนถงึ
การท่ีแบรนด์ท�าการรับซ้ือสินค้ารุ่นเก่าจากลูกค้า 
แล้วให้ส่วนลดหรือเครดิตส�าหรับการซ้ือสินค้า
รุ่นใหม่ 

อะไร? ที่ท�ำให้ Recommerce มำแรง!
ภาวะเศรษฐกิจ ความไม่แน่นอน และการ

แพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นแรงผลักดัน
ช้ันดีให้นกัช้อปต้องคดิหนกัมากข้ึนในการจบัจ่าย
แต่ละครัง้ เปิดโอกาสให้สนิค้ามอืสองหรอืการขาย

อ้างองิ : https://wearepentagon.com , https://www.nchannel.co , https://www.thredup.com/resale/static/thredup-resaleReport2020-42b42834f03ef2296d83a44f85a3e2b3.pdf 

แม้การเปลี่ยนของท่ีอยู่ในมือเราให้กลาย
เป็นเงินหรือเป็นของกลับมา หรือการ
ขายของมือสองนั้นจะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่
กระแสของ Recommerce หรอืการสร้าง
คุณค่าจากสิ่งท่ีเคยซื้อมาแล้วให้กลับมามี
ประโยชน์ได้อีกครั้ง ก�าลังเป็นที่พูดถึงเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาเช่นน้ีท่ี
การควักกระเป๋าจ่ายของลูกค้านั้นมีความ
รอบคอบมากขึ้นกว่าเดิม 

Re-commerce
เทรนด์แรงยุคโควิด
โอกาสท�าเงินจาก “สินค้าเก่า”
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 บรษิทั ออโต้แพร์ จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่) เลขท่ี 944 มิตรทาวน์   
     ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ 16 ห้องเลขท่ี 1603 ถนนพระราม 4
     แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรงุเทพมหานคร 10330

 0-2219-1600
 www.autopair.co
 facebook.com/autopair.co

มาสนับสนุนด้านเงินทุน และการระดมทุน
รอบล่าสุดได้บริษัทซัมมิทซ่ึงใหญ่ท่ีสุดในวงการ
รถยนต์มาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหม่ ถือว่าช่วย
ตอบโจทย์ในเรื่องคอนเน็กชั่นได้เป็นอย่างดี”

สนัตเิผยว่าไม่เคยคดิมาก่อนว่ามูลค่าบรษัิท
ของออโต้แพร์จะเติบโตถึง 500 ล้านบาทภายใน
เวลา 3 ปี เขาเชื่อว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนให้ธุรกิจโต
เร็วขนาดนี้ เพราะเขาไม่ได้มองเรื่องเงินเป็น
ตัวตั้ง แต่มองเรื่องการสร้าง “คุณค่า” เป็นหลัก

“ความคดิท่ีว่าจะระดมทุนได้เงนิเท่านัน้เท่านี้ 
ผมว่ามันเป็นกับดักของสตาร์ทอัพ และมัน
จะกลายเป็น Money Game แทนท่ีจะมองว่า
หน้าท่ีของเราคือการสร้างคุณค่าใหม่ๆ ให้กับ
อุตสาหกรรมท่ีเราท�าอยู่ ถ้าเราสามารถสร้าง
คุณค่าได้จริง เดี๋ยวเงินก็จะตามมาเอง ส�าหรับ
ออโต้แพร์เรามีวช่ัินท่ีต้องการจะท�า Digitization 
ตลอดท้ังซัพพลายเชน นอกจากอู่ซ่อมรถยนต์
และร้านอะไหล่ สเตปต่อไปเราอยากจะดิจิไทซ์
ไปถึงต้นน�้าคือโรงงาน และผู้บริโภคสินค้าท่ีอยู่
ปลายทางครับ” 

เพราะอตุสาหกรรมอะไหล่ยานยนต์ท้ังหมด
มีมูลค่ากว่าแสนล้านบาท นั่นเป็นจุดเริ่มต้นให้
ทายาทรุ่นท่ี 3 ของร้านค้าส่ง-ค้าปลีกอะไหล่
รถยนต์ท่ีมีอายุกว่า 60 ปีในย่านอนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิ  สันติ วจนพานิช น�าเพนพอยด์ 
(Pain Point) ท่ีเกิดขึ้นตลอดท้ังซัพพลายเชน
มาต่อยอดธรุกจิสตาร์ทอพัท่ีมีช่ือว่า “ออโต้แพร์” 
(AutoPair) ร้านซ้ือ-ขายอะไหล่รถยนต์ในรปูแบบ 
On Cloud ในปี 2561

สันติเร่ิมต้นจากการท�าเว็บไซต์ซ้ือ-ขาย
อะไหล่แบบง่ายๆ เพื่อเทสต์ตลาดด้วยทุน
ของตนเอง โดยจงูใจให้ร้านอะไหล่เข้ามาในระบบ
เพื่อป้อนสินค้าให้กับอู่หรือศูนย์บริการอะไหล่
รถยนต์ท่ีปัจจุบันไม่นิยมสต็อกสินค้า ต้องการ
ใช้งานเม่ือใดกส็ัง่ “อะไหล่ด่วน” ท่ีจดัส่งมาภายใน 
1 ช่ัวโมง ปรากฏว่าระยะเวลาเพียง 6 เดือน 
เขาก็ได้ลูกค้ารายใหญ่คือเครือข่ายศูนย์บริการ 
FIT Auto ของ PTTOR 

“เพ่ือท่ีจะสร้างระบบและสเกลธรุกจิให้เตบิโต 
เราจึงยื่นขอรับการสนับสนุนทุนจาก TED Fund 
ซ่ึงมูลค่าท่ีได้รบัการสนบัสนนุถอืว่าค่อนข้างมาก
เมื่อเทียบกับหน่วยงานที่ให้ทุนอื่นๆ เราถึงกล้า
ท่ีจะลงทุนไปก่อน ช่วงสองปีแรกท่ีเริ่มต้น 
“ออโต้แพร์” (AutoPair) ถอืว่ายากมาก เหนือ่ยสดุๆ 
ต้องจูงใจท้ังร้านค้าอะไหล่และอู่ซ่อมรถยนต์
ให้เข้ามาใช้บรกิารพร้อมกนั มนัเหมือนไก่กบัไข่ 

ดูแลอะไหล่รถครบจบในที่เดียว
AutoPair

ถ้าไปเอาอู่มาแต่ไม่มีร้านอะไหล่ เขาก็ไม่สั่ง 
ถ้าไปเอาร้านอะไหล่มาแต่ไม่มีอู่ เขาก็ไม่ขาย 
เรียกว่าท้าทายยิ่งกว่าการพัฒนาระบบเสียอีก” 

การที่มองภาพธุรกิจแบบ 360 องศา ท�าให้
ระบบ B2B Marketplace ที่เขาสร้างขึ้นสามารถ
ตอบโจทย์อุตสาหกรรมนี้ได้อย่างลงตัว อู่ซ่อม
รถยนต์ไม่จ�าเป็นต้องสตอ็กสนิค้า ร้านอะไหล่เอง
ก็ได้ประโยชน์ในแง่ของยอดขายที่เพิ่มขึ้น หาก
บรกิารเรว็และด ีเครดติสกอร์ของร้านกจ็ะสงูตาม
ไปด้วย ส่งผลให้เห็นออร์เดอร์และกดรับงานได้
ก่อนใคร นอกจากนี้หาก Basket Size ใหญ่
เพียงพอ ร้านอะไหล่ท่ีอยู่ไกลออกไปก็สามารถ
กดรบัออร์เดอร์ได้ด้วย หากค�านวณแล้วว่าคุม้ค่า
ต่อการจัดส่ง

ปัจจุบันออโต้แพร์มีเครือข่ายของอู่ซ่อม
รถยนต์ที่ใช้งานระบบนี้อยู่ประมาณ 130 สาขา
ท่ัวประเทศ ส่วนใหญ่เป็นศูนย์บริการอะไหล่
รถยนต์ที่มีหลายสาขา เช่น FIT Auto, Cockpit, 
Tyreplus, Autobacs ขณะท่ีเครอืข่ายร้านอะไหล่
ก็มีอะไหล่ยานยนต์ทุก SKU ไว้รองรับ อย่างไร
กต็ามการแข่งขันคอืสิง่ท่ีหลกัเลีย่งไม่ได้ แต่สนัติ
ก็มีมุมมองที่น่าสนใจว่า

“ระบบสามารถท�าตามกนัได้ง่าย แต่ประเดน็
ส�าคัญคือเราสามารถชนะใจลูกค้าได้ก่อนไหม  
หากอูซ่่อมรถยนตเ์ซน็สัญญากับเรา ร้านอะไหล่
ก็ต้องใช้ระบบของเรา เพราะว่าออร์เดอร์มันมา
จากตรงนัน้ หน้าท่ีของเราคอืต่อสญัญากบัลกูค้า
ให้ได้ทุกปี เซอร์วิสให้ดี ช่วยเหลือลูกค้าให้ได้
มากจนเขาไม่อยากเปลี่ยนไปใช้งานรายอื่น  
ความท้าทายคอืเราต้องไม่อยู่กบัท่ี ตอนนีเ้ราก�าลงั
พฒันาโปรเจกต์ใหม่ๆ  เพือ่ท้ิงห่างคูแ่ข่งไปเรือ่ยๆ”

ในอุตสาหกรรมนี้คอนเน็กช่ันเป็นสิ่งส�าคัญ 
ในปี 2019 เขาได้ KK Fund ของสิงคโปร์ เข้า
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ท�าแบบประเมินอาชพีทีใ่ช่ พร้อมรบัผลประเมนิเบือ้งต้นฟรี
 https://www.careervisaassessment.com

สร้าง Resume พร้อมสมัครงาน
 https://www.myrightcareer.net

 CareerVisa Thailand 
 careervisath

ในวันท่ีโลกหมุนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 
ธุรกิจจ�าเป็นต้องปรับตัวเพื่อก้าวตามให้ทัน 
มิเช่นนั้นอาจถูกดิสรัปต์จนล้มหายตายจากได้ 
แต่การท�า Business Transformation ก็ไม่ใช่
เรื่องง่าย เอ็ม-ธีรยา ธีรนาคนาท CEO & Co-
Founder CareerVisa Digital จงึมแีนวคดิพฒันา
แพลตฟอร์มข้ึนมาเพ่ือใช้สรรหาและพัฒนา
ผู้เช่ียวชาญท่ีจะมาช่วยสร้างความส�าเร็จในการ
เปลีย่นแปลงองค์กรให้ก้าวสูย่คุดจิทัิลอย่างราบรืน่ 

“เราได้ยินค�าว่า Business Transformation 
และ Digital Transformation มาได้ประมาณ 
5 ปีแล ้ว แต่ทุกคนคิดว ่ามันเป็นเรื่อง
ของเทคโนโลยี ความจริงมันเป็นเรื่องทัศนคติ
ของคนด้วย ต่อให้ลงทุนซ้ือระบบมาหลาย
สิบล้าน ถ้าคนไม่ยอมเปลี่ยนก็ไม่มีประโยชน์ 
ผู้เช่ียวชาญด้านนี้ เช่น Business Analyst 
จึงเป็นต�าแหน่งท่ีหลายบริษัทมองหา แต่หาได้
ยากมาก” 

พร้อมเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงองค์กรในยุค
ดิจิทัล ส�าหรับป้อนให้กับลูกค้าเป้าหมายตั้งแต่
บรษัิทยักษ์ใหญ่ในทุกอตุสาหกรรมไปจนถงึธรุกิจ 
SME ของคนรุ่นใหม่ท่ีต้องการทรานสฟอร์ม
ธุรกิจ

ธีรยาเองก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการขอ 
รบัทุนสนบัสนนุจาก TED Fund ท่ีต้องการจะ 
Scale ธรุกจิเพือ่สร้างโซเชียลอิมแพกต์ได้มากข้ึน 
เพราะการเป็นสตาร์ทอัพท่ีเพิ่งเริ่มต้นจะกู้เงิน
จากแบงก์ก็ไม่มีหลักประกัน 

“TED Fund เป็นโครงการท่ีเข้ามาช่วยต่อ
ลมหายใจของเรา ท�าให้เรามีโอกาสท่ีจะพิสูจน์
ตัวเองว่าแนวคิดของเรามันไปได้จริงๆ ปัจจุบัน
ธรุกจิเลก็ๆ เกดิง่าย แต่โอกาสเตบิโตนัน้ยากมาก 
ฉะนั้นเงินทุนในช่วงเริ่มต้นธุรกิจจึงเป็นสิ่งท่ี
ส�าคัญ การที่ TED Fund ขยายผลการให้ทุนไป
สู่ธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีตั้งอยู่บนฐานของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้วย เท่ากับเป็นการช่วยเหลือ 
SME ท่ีมีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน” ธีรยากล่าว  

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรยุคดิจิทัล

CareerVisa
Digital

ธีรยาเข้าใจเพนพอยต์ดังกล่าว ในปี 2562 
จึงได้ขอรับทุนสนับสนุนจาก TED Fund เพื่อน�า
ไปพัฒนาแพลตฟอร์มสรรหาและพัฒนา
ผู้เช่ียวชาญใน Business Transformation โดยใช้ 
Machine Learning Algorithm ในการคัดเลือก
และประเมินศักยภาพผู้สมัครท่ีมีคุณสมบัติตรง
กับความต้องการขององค์กร เพื่อเข้าไปเป็น 
Change Agent ท�าหน้าท่ีประเมนิ วางแผน เป็น
ตัวกลางในการสื่อสารท�าความเข้าใจกับทุกฝ่าย 
และควบคุมดูแลการเปลี่ยนแปลงให้เกิดข้ึนจริง
ในองค์กร

“CareerVisa Digital ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
เป็นหลัก เพื่อให้บริการครอบคลุมทั้ง 3 ด้านคือ 
การสร้าง Employer Branding การประเมนิความ
เหมาะสมทางอาชีพผ่านแบบประเมิน 5 Shades 
Career Assessment สองบริการนี้ท�าให้เรามี
ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของบริษัท และ
ข้อมูลของคนท�างานหลากหลายสาขาอาชีพ
อย่างรอบด้านว่าเขามีทักษะ บุคลิกภาพ 
ไลฟ์สไตล์และค่านิยมอย่างไร เราจึงสามารถ
พัฒนาต่อยอดสู่บริการ Job Matching ได้ 
โดยโฟกัสไปที่ต�าแหน่ง Business Analyst ก่อน 
เพือ่สร้างความแตกต่างจากแพลตฟอร์มหางาน
ที่มีจ�านวนมากบนโลกออนไลน์”

ปัจจบัุนมีกลุม่ผูเ้ช่ียวชาญอยู่บนแพลตฟอร์ม
ของ CareerVisa Digital ประมาณ 100 คน 
ซ่ึงกลุ่มคนเหล่านี้เป็นผู้บริหารระดับสูงท่ีอายุ
ยังน้อย มีความกระตือรือร้นอยากจะสร้างความ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดกับสังคม ขณะเดียวกัน
ผู้บริหารรุ่นใหม่กลุ่มนี้ก็ยังเป็น Career Coach 
สร้างนิสิตนักศึกษาท่ีเข้ามาในแพลตฟอร์มให้
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แอปพลิเคชัน พบหมอออนไลน์
ท่ีท�าให้การดูแลสุขภาพง่ายขึ้น5 

หน่ึงในธุรกิจสตาร์ทอัพท่ีก�าลังเติบโตและได้รับความสนใจอย่างมากในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 หนีไม่พ้น HeathTech เทคโนโลยีเก่ียวกับ
สุขภาพ ยิ่งกับยุคท่ีการเว้นระยะห่างคือสิ่งจ�าเป็น Telemedicine หรือเทคโนโลยี
แพทย์ทางไกล ซึ่งเป็นเทคโนโลยีช่วยให้ผู้ป่วยได้ปรึกษาและรับบริการทางการแพทย์
ได้ทุกท่ีทุกเวลา จึงยิ่งมีบทบาทมากขึ้น วันนี้จึงจะมาแนะน�าแพลตฟอร์มด้านสุขภาพ
ในประเทศไทยให้ได้รู้จักกันว่ามีอะไรบ้าง 

ZeekDoc 

ค้นหาแพทย์เฉพาะทางท่ีตรงกับโรคท่ี
ต้องการจะรักษาและอยู่ใกล้บ้านท่ีสุดได้บน
แอปพลิเคชันนี้ ได้คิวตรวจที่รวดเร็วไม่ต้อง
รอเป็นเวลาหลายช่ัวโมง สะดวกในการนัด 
แพทย์เฉพาะทางทุกท่านท่ีให้พบมาจาก
โรงพยาบาลรฐัและโรงพยาบาลท่ีมีช่ือเสยีง ซ่ึง
สามารถออกตรวจตามโรงพยาบาลเอกชน 
คนท่ีมปีระกนัสขุภาพของบรษัิทหรอืส่วนตวั
ก็สามารถใช้สิทธิเบิกกับโรงพยาบาลได้
โดยตรง            https://zeekdoc.com/

รู้จัก

SKIN X

เป็นแพลตฟอร์มที่ Digital Health Venture ได้ร่วมมือกับ SCB 10X 
เพื่อเปิดแอปพลิเคชันเกี่ยวกับผิวหนังออนไลน์ท่ีเป็นแพทย์ผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะ สามารถปรึกษาทุกปัญหาเกี่ยวกับผิวหนังได้โดยท่ีไม่ต้องไปถึง
โรงพยาบาลหรอืคลนิกิ ปรกึษาแพทย์ผวิหนงัต่างๆ แบบส่วนตวัได้ทุกท่ีในเวลา
ที่เลือกเองได้ตลอด 24 ชม. รวดเร็วและรับผลสรุปการรักษาได้ทันที พร้อม
นัดติดตามอาการและรักษาอย่างต่อเนื่อง     https://skinx.app/ 

 Chiiwii 

แอปพลิเคชันปรึกษา
แพทย์เฉพาะทางส�าหรับผู้หญิง ทางชีวีจะให้เรา
เลือกปรึกษากับหมอหรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางได้
เลยโดยท่ีไม่ต้องรอให้มีอาการป่วยหนัก เพื่อให้ได้
รับค�าแนะน�าด้านสุขภาพได้แบบเรียลไทม์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผ่าน 3 ช่องทาง คือ การแชต การ
โทร. และวิดีโอคอลได้ในแอปฯ ให้บริการส�าหรับ
ผู้ท่ีต้องการความเป็นส่วนตัวในการปรึกษาแพทย์ 
ผูใ้ช้งานจะสามารถเลอืกแพทย์ท่ีอยากขอค�าแนะน�า
ข้อมูลสุขภาพได้เอง 

https://www.chiiwii.com/

  Ooca

แพลตฟอร์มส�าหรับปรึกษาจิตแพทย์แบบ
ออนไลน์ ท่ีจะช่วยให้เราสามารถพดูคยุปัญหากบั
จิตแพทย์และนักจิตวิทยาได้ด้วยการผ่านวิดีโอ
คอล แน่นอนว่าแพลตฟอร์มนีมี้ความเป็นส่วนตวั
และปลอดภัย สามารถใช้งานได้ทุกท่ี ทุกเวลา 
ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น มือถือ คอมพิวเตอร์ 
นอกจากนี้แล้วอูก้ายังมีแบบทดสอบให้เราได้ท�า
เพื่อประเมินสุขภาพจิตของตัวเองเบ้ืองต้นก่อน
ปรึกษาแพทย์ด้วย       https://www.ooca.co/ 

 Raksa 

แพลตฟอร์มท่ีให้
บริ การป รึกษากับ
แพทย์ผู้เช่ียวชาญฟรี
และสั่งซ้ือยาออนไลน์
ได ้ เป ็นการผสาน
เทคโนโลยีด้านโทร
เ ว ชกร รม เ ข ้ า กั บ
นวัตกรรมโมเดลธุรกิจ 
เพื่อให้เข้าถึงผู้คนได้ง่ายข้ึน ท�าให้บริการ
ทางการแพทย์นัน้กลายเป็นสิง่ท่ีสะดวกสบาย 
ประหยัดค่าใช้จ่าย แอปฯ นี้เหมาะกับคนที่มี
ความกังวลเกี่ยวกับความผิดปกติของ
ร่างกายตัวเอง ไม่มีเวลาไปหาหมอ โดยจะ
ได้ค�าแนะน�าเบ้ืองต้น ส่วนการจดัส่งยาจะจดัส่ง
ภายใน 1 ช่ัวโมงในกรงุเทพฯ ส่วนต่างจงัหวดั
จะได้รบัในวนัถดัไป        

  https://www.doctorraksa.com/th-TH/
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TED Fund ลงพ้ืนทีต่ามความคบืหน้า 2 โปรเจกต์ใหญ่ 
กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยแีละนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวง
การอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวัตกรรม ลงพ้ืนท่ีจงัหวดัขอนแก่นเพือ่ตดิตาม
ความคบืหน้าโครงการพฒันาระบบการควบคมุประมวลผลภาพดจิทัิลทุกรปูแบบ
ร่วมกบัอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพของการใช้อากาศยาน
ไร้คนขับร่วมกบัระบบประมวลผลภาพดจิทัิลในการเพาะปลกูเปรยีบเทียบกบัการ
เพาะปลกูแบบปกต ิ เพือ่น�าไปใช้ในงานด้านการเกษตร เป็นการเพิม่มลูค่าของ
ผลติภณัฑ์ และคณุค่าทางเศรษฐกจิให้กบัเกษตรกรไทย ลดการใช้แรงงานในการ
ผลติ และเพิม่ประสทิธภิาพการผลติของประเทศไทยสูก่ารแข่งขันในตลาดโลก 
และอีกหนึง่โครงการ คอื โครงการโปรตนีทางเลอืกใหม่จิง้หรดี โดยการพฒันา
ระบบการผลิตโปรตีนเข้มข้นผงจากจิ้งหรีดด้วยเทคโนโลยีการสกัดด้วยน�้าร้อน
ภายใต้ความดนัและการท�าแห้งแบบโฟมแมท เพือ่สร้างมาตรฐานสนิค้า และ
สามารถขอใบรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ เพื่อการส่งสินค้าไปยัง
ต่างประเทศและเพือ่พฒันาต่อยอดสนิค้าเดมิ โดยมีงานวจิยัรองรบั เพิม่คณุสมบัติ
ให้ผงจิ้งหรีดมากข้ึน น�าโดย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง
การอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อว.) ในฐานะประธานกรรมการ
บรหิารกองทุนพฒันาผูป้ระกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) พร้อม
ด้วย ดร.ชาญวิทย์ ตรเีดช ผู้จดัการกองทุนฯ ช่วงเดอืนเมษายนท่ีผ่านมา 

TED Fund ลยุเฟ้นหาผู้ประกอบการรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการ Youth Startup Fund

กองทุนพฒันาผูป้ระกอบการเทคโนโลยีและนวตักรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรม “TED New Gen Talent Roadshow 2021”  ครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่
กรงุเทพมหานคร  ครัง้ที ่4 มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ  ครัง้ท่ี 5 มหาวทิยาลยั
วลัยลักษณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ครั้งที่ 6 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และ ครั้งท่ี 7 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ความรู้ และเฟ้นหาผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ
สนับสนุนทุนของ TED Fund  ในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น บูทนิทรรศการจากเครือข่าย
ร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) การบรรยาย เสวนา และให้ค�าปรึกษาในการยื่นข้อเสนอ
โครงการโดยเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนา
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน 

สามารถตดิตามข่าวสารการเปิดรบัสมัครขอรบัการสนบัสนนุทุนได้ท่ี   www.tedfund.mhesi.go.th   TED Fund   โทร. 0-2333-3700  
ต่อ 4072-4074 ทางกองทุนฯ รอต้อนรบัน้องๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ของเรา และก้าวเตบิโตไปด้วยกนั
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